



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวัน ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 หน้า 8

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กระแอก 8 หน้า

ตรรกะการเลือกตั้ง

เรายังคุยกันด้วยเรื่องเบาๆ ในระหว่างที่นักการเมืองยังหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ว่าจะไปร่วมรัฐบาลกันก็พรรคแยกไปอยู่กับฝ่ายค้านก็พรรค หรือเอาไปเอามามันเลือกไม่ได้เลยจะเสนอให้จัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ไม่งั้นก็ให้จัดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละหนทางล้วนนำไปสู่ความยุ่งยากทั้งสิ้น มาว่ากันต่อเรื่องที่คุยค้างไว้ก่อนสงกรานต์ เรื่องกระบวนการทางความคิดระหว่างนิสิตคณะรัฐศาสตร์กับอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย “การเลือกตั้ง 62”

จุดประสงค์ของการเปิดใจกัน มีอยู่ 7-8 ข้อ เริ่มจากการสร้างมิตรภาพระหว่างคนใน “เจเนอเรชัน” ที่ต่างกันซึ่งผลออกมาดีมาก ตามด้วยระบอบการปกครองที่คิดว่า “ใช่” หรือความกินดีอยู่ดีของประชาชน

ประชาธิปไตยรูปแบบไหนที่อยากได้ ความเหลื่อมล้ำกับการแก้ปัญหาด้วยทัศนคติที่ติดลบ หรือทัศนคติที่เป็นบวก

เรื่องของ ส.ว.250 คน, ค่าแรงขั้นต่ำ กับเศรษฐกิจที่ว่าแย่ มันแย่เสมอไปจริงหรือไม่, Hyperinflation : เมืองไทยจะเป็นแวนชูลา เป็นเรื่องมโนกันเองไหม และแม่ค้าในห้างขายของไม่ออก ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะ

มิสไฟน์อาจจะจับประเด็นการสนทนาของคนสองกลุ่มนี้มาเล่าให้ฟังได้ไม่ครบทั้งหมด แต่ด้วยเหตุที่เห็นว่าใครๆก็เปิดใจรับฟังความเห็นของกันและกันได้ ที่สำคัญความคิดต่าง ไม่ใช่ความแตกแยกถ้าจะถอยกันคนละก้าวเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน ย่อมคุ้มกว่าจะเป็นศัตรูกัน

ในคำตอบของระบอบการปกครองที่คิดว่า ใช่ หรือความกินดีอยู่ดีของประชาชนซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจไปเลือกตั้งนะ

อาจารย์ตอบว่า ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ ไม่มีเหตุผล และจุดหมายอะไรที่สำคัญไปกว่าความกินดีอยู่ดีของประชาชน รูปแบบประชาธิปไตย ไม่ใช่จุดหมาย แต่เป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำไปสู่จุดหมาย

ฉะนั้น ในสถานการณ์ที่ต่างกัน ในบริบทแวดล้อมที่ต่างกัน จุดหมายยังคงเดิมแต่เครื่องมือสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วย อาจารย์คนเดิมตอบด้วยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลก็ลงมือทำนโยบายที่ดีต่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีรายได้น้อยและโอกาสน้อยจริงจัง หลายเรื่องเป็นสิ่งที่เราศึกษาและทำวิจัยโดยตรง จึงทำให้ทราบว่ารัฐบาลเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมมีต้นทุนเสมอ นอกจากค่านึงถึงต้นทุนที่เป็นตัวเงินแล้ว นักเศรษฐศาสตร์ยังคำนึงถึงต้นทุนที่เราเรียกว่า “ค่าเสียโอกาส” ด้วย หากประโยชน์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงไม่คุ้มค่างับต้นทุนที่เสียไป พุดง่ายก็คือ “ได้ไม่คุ้มเสีย” นักเศรษฐศาสตร์ถือว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้

การหาเสียงที่ว่าจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นนั้น นิสิตคิดว่า ถ้าทำสำเร็จ จะทำให้คนที่นิสิตกำลังเรียกร้องความเท่าเทียมให้แก่เขาคนที่ยากจนกว่าเรายู่ดีกินดี หรือมีความสุขขึ้นหรือ? ประเทศจะเจริญขึ้นด้วยสิ่งนั้นหรือ? เด็กๆออกไปแต่ก็มีได้แต่แย่งก็หวังว่าตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ที่เด็กๆเคยเรียนมาแล้วในวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค จะถูกนำมาใช้ในการไตร่ตรองและช่วยตัดสินใจในชีวิตประจำวัน รวมถึงให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ เช่น แวนชูลา ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ นิสิตคงเดือดร้อนกันหมดแล้ว ส่วนที่บอกว่าห้างขายของไม่ได้อีก ก็เพราะนิสิตหันไปซื้อของออนไลน์กันหมดใช่หรือไม่ นิยายขายฝันนั้นจริงๆมีมาเป็นพันปีแล้ว ทั้งหมดจึงอยู่ที่ตรรกะทางความคิดของเราต่างหาก.

มิสไฟน์

